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 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
ครั้งที่ 1/2566 

เมื่อวันพุธที่  11  มกราคม พ.ศ. 2566 
ณ  ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ (ED 202)  อาคาร ED คณะครุศาสตร์  

                                                       ------------------- 
 
ผู้มาประชุม  

1.  รศ.ดร.สุภาวิณี   สัตยาภรณ์ อธิการบดี      ประธานกรรมการ 
2   ผศ.ดร.พิชัย  ใจกล้า รองอธิการบดี กรรมการ 
3.  ผศ.ดร.วิสุทธิ์ สุขบ ารุง (แทน) คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
4.  ผศ.ดร.เสรี  แสงอุทัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     กรรมการ 
5.  อาจารย์ ดร.เชาวฤทธิ์ จั่นจีน คณบดีคณะครุศาสตร์   กรรมการ 
6.  อาจารย์ชวลิต รักษาริกรณ ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ กรรมการ 
7.  ผศ.ดร.ไสยเพ็ญ เฉิดเจิม (แทน) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์    
กรรมการ 

8.  อาจารย์ ดร.ปกรณ์ เข็มมงคล (แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 
9.  อาจารย์กุลรวี กลิ่นกลั่น คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ กรรมการ 
10. อาจารย์ ดร.ลัดณา ศรีอัมพรเอกกุล (แทน) คณบดีวิทยาลัยน่าน   กรรมการ 
11. อาจารย์ ดร.ธัญญา จันทร์ตรง (แทน) คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ 
12. อาจารย์ ดร.พิสุทธิ์ ศรีจันทร์ ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ  
กรรมการ 

13. นางสาวสินี กะวิ ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา กรรมการและ 
เลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
- ไม่มี  - 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. ผศ.ดร.สุภาภรณ์  หนูเมือง ผู้น าแถลงวาระท่ี 4.5  และวิชาชีพครู 
2. อาจารย์ ดร.สรวิชญ์ เผ่าดี  ผู้แถลงวาระท่ี 4.5  หลักสูตร คบ.สาขาวิชาการศึกษา  
3. อาจารย์พิชินี   ดาวเดือน ยาปัน ผู้แถลงวาระท่ี 4.5  หลักสูตร คบ.สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 
4. นายนิติธร อุ่นค าปา นายทะเบียน   
5. นางสุกัญญา   มาประกอบ หัวหน้างานหลักสูตรและแผนการเรียน 
6. นางสาวภมรมาศ เรือนทอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ผู้ช่วยเลขานุการ 
7. นางสาวพิณภัคธิมา ใจเงิน  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ผู้ช่วยเลขานุการ 
8. นางสาวนลินี เมืองจันทร์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ผู้ช่วยเลขานุการ 
9. นางสาวอภิชญา อินทร์หม่อม นักวิชาการคอมพิวเตอร์  ผู้ช่วยเลขานุการ 

เริ่มประชุมเวลา 09.35  น. 
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             ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา กรรมการและเลขานุการ ได้ท าการส ารวจผู้มาประชุม เมื่อครบ
องค์ประชุมแล้ว รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี  สัตยาภรณ์  ประธานการประชุม จึงได้กล่าวเปิดการประชุม และ
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้  

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  

         วาระท่ี 1.1  เรื่องท่ีประธานแจ้งเพื่อทราบ 

                        ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 
2566 ที่วิทยาลัยน่าน และไดม้ีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมกับคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย เพ่ือจะน าผล
ที่ได้จากการสังเคราะห์ตามความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการบริหารจัดการจากผู้บริหาร และกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ   มาใช้ในการปรับกลยุทธ์ในการบริหารงานเพ่ือให้ทันต่อเหตุการณ์ และสอดคล้องตามความ
เชี่ยวชาญของกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ  ซึ่งแยกออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่  คือ กลุ่มการบริหารจัด
การศึกษาและการเรียนรู้  กลุ่มงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์   และกลุ่มการบริหารองค์กร  โดยมหาวิทยาลัยจะ
สังเคราะห์ทั้ง  3  กลุ่ม ออกมาให้เป็นหมวดหมู่และประเด็นส าหรับน าไปปรับใช้เป็นกลยุทธ์ทั้งในระยะสั้น ระยะ
กลาง และในระยะยาวเพ่ือให้ผู้บริหารหน่วยงานต่าง ๆ น าไปใช้ประกอบในการปรับกลยุทธ์การปฏิบัติงานของ
หน่วยงานให้สอดคล้องกับการปรับกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย โดยจะน าเสนอสภามหาวิทยาลัยในเดือนมีนาคม  
2566   ทั้งนี้ ในการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย เดือนกุมภาพันธ์ 2566 จะเป็นการสรุปผลการปฏิบัติงาน 
และสังเคราะห์ ในภาพของมหาวิทยาลัยว่าจะมีการปรับกลยุทธ์อย่างไรก่อน เพ่ือน าเสนอสภามหาวิทยาลัย 
จากนั้น เมื่อสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ และให้ข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว ก็จะมอบให้คณะ หน่วยงานได้น าไปใช้
เป็นแนวทางในการปรับกลยุทธ์ของหน่วยงานตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย และน าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยในเดือนมีนามคม 2566 ต่อไป  

      การจัดประชุมครั้งนี้ ยังท าให้เกิดการสร้างเครือข่ายร่วมกันกับกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้ทรงคุณวุฒิ  ซ่ึงแต่ละท่านมีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ ที่น ามาช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารงาน
ของมหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ เพ่ือเป็นการวางรากฐานการบริหารจัดการส าหรับผู้บริหารรุ่นต่อไปได้  ดังนี้  

1. ด้านห้องปฏิบัติการ  คุณศุภรัตน์ โชติสกุลรัตน์  พร้อมที่จะให้การสนับสนุนในการช่วย 
ให้หลักสูตรมีความทันสมัย และการมีห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยมากขึ้น  โดยในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566  ได้
มอบคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นเจ้าภาพจัดเตรียมรถตู้บริการในการเข้าศึกษาดูงานบริษัทของ
คุณศุภรัตน์ ในภาคบ่ายหลังเลิกประชุมสภามหาวิทยาลัย  ซึ่งคณบดีคณะอ่ืน ๆ ที่มีสาขาที่เกี่ยวข้องสามารถจะ
เข้าร่วมศึกษาดงูานครั้งนี้ ได้   

2. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)    คุณอนันต์ วรธิติพงศ์ เป็นผู้ทีม่ีความเชี่ยวชาญด้าน  
IT  จะมอบให้ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศพิจารณาเลือกสถานที่ศึกษาดูงานและเชิญ
ให้คุณอนันต์ เป็นผู้บรรยาย โดยอธิการบดีจะประสานนัดหมายให้  ซึ่งอาจร่วมกับคณะครุศาสตร์ คณะวิทยาการ
จัดการ  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รวมกลุ่มเพื่อศึกษาดูงานด้วยกันได้   

3. ด้านศิลปวัฒนธรรม   คุณมานัส  ทารัตน์ใจ   และคุณวินัย ปราบริปู   มีความสนใจ 
เรื่องศิลปะ 3 วัฒนธรรมของจังหวัดอุตรดิตถ์  และมองเห็นแนวทางที่จะจัดท าพิพิธภัณฑ์ 3 วัฒนธรรมไว้ที่ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ หรือทีทุ่่งกะโล่  ซึ่งได้ประสานกับอาจารย์ ดร.ไสยเพ็ญ เฉิดเจิม คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ไว้เบื้องต้น  เพ่ือเตรียมยกร่างโครงการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
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4. ด้านกฎหมาย คุณกิตติรัตน์ มังคละคีรี เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ทั้งด้าน 
กฎหมายที่เก่ียวข้องกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ และกฎหมายทั่วไป จะเป็นเจ้าภาพหลักในการดูแลโครงการทบทวน
ข้อบังคับ กฎหมาย ระเบียบ ทั้งหมดของมหาวิทยาลัย ให้มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงให้เหมาะสม ทันตามยุค
สมัยมากขึ้น  โดยจะมีคุณวรนุชนันท์  พงศ์สุรางค์  และนักกฎหมายที่ Outsource จากภายนอก เป็นทีมงาน 
ร่วมกับทีมนิติกรของมหาวิทยาลัย  

ที่ประชุม  รับทราบ  

        วาระท่ี 1.2  เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งเพื่อทราบ 

-  ไม่มี  - 

         วาระท่ี 1.3  เรื่องท่ีคณะกรรมการแจ้งเพื่อทราบ  

         1.3.1  การประชุมเตรียมการจัดกิจกรรม “วันราชภัฏ” 14 กุมภาพันธ์ 2566 ของ
หน่วยงานส่วนกลาง 

                           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชัย  ใจกล้า รองอธิการบดี และอาจารย์ ดร.เชาวฤทธิ์  จั่นจีน 
คณบดีคณะครุศาสตร์ ได้แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการจัดงาน “วันราชภัฏ” ของส่วนกลาง ซึ่งรับทราบจากการเข้าร่วม
รับฟังการจัดประชุมชุดคณะท างานที่ องคมนตรีได้แต่งตั้งขึ้น  โดยจะมีกิจกรรมส าคัญในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 
2566 ที่จะเชิญอธิการบดี และคณบดีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมกัน ที่
กรุงเทพมหานคร ส าหรับกิจกรรมต่าง ๆ ที่ก าหนดเบื้องต้น  สรุปคร่าว ๆ ดังนี้   
                 วันที่ 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2566  จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยเสนอ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไว้เป็น อธิการบดี หรือผู้แทน  คณบดี รองคณบดี  และศิษย์เก่าดีเด่น  ให้เข้าร่วมกิจกรรม  
                          วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566  ด าเนินการสังเคราะห์นโยบายการผลิตครู และสรุปผล  
                          วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566  องคมนตรี ก าหนดการจัดกิจกรรมแถลงข่าวเกี่ยวกับ
นโยบายการผลิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  ซึ่งทราบว่าทีมคณะท างานได้เสนอแนวทางการจัดกิจกรรมไว้ว่าจะ
เชิญอธิการบดี และคณบดี เข้าร่วมกิจกรรมท่ีกรุงเทพฯ โดยจะมีการถวายพระพร และให้สวมชุดปกติขาว   

               ทั้งนี้ ในส่วนรายละเอียด คาดว่าหน่วยงานกลางของ ทปอ. จะแจ้งก าหนดการ และ
รายละเอียดให้แต่ละมหาวิทยาลัยราชภัฏรับทราบและพิจารณาเตรียมการต่อไป  ซึ่งในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 
2566 จะตรงกับการจัดกิจกรรม “วันราชภัฏ”  ทีแ่ต่ละมหาวิทยาลัยราชภัฏได้ก าหนดจัดกิจกรรมด้วย  

ที่ประชุม  รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ  ครั้งท่ี 12/2565  

                       ด้วยฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ  ได้จัดท ารายงานการประชุมคณะ 
กรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่  12/2565  เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565  จ านวน 20  หน้า และได้
จัดส่งไปยังคณะกรรมการเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว  สรุปผลเป็นดังนี้  

      - คณะกรรมการบริหารงานวิชาการรับรองรายงานการประชุม  โดยไม่ส่งแบบตอบรับ  
จ านวน 6 ราย  
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 - คณะกรรมการบริหารงานวิชาการส่งแบบตอบรับและรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มี 
การแก้ไข จ านวน 7 ราย  

      จึงน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ เพื่อพิจารณาให้การรับรองรายงานการประชุม  
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม   

มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ 12/2565  เมื่อวันที่ 15  
                 ธันวาคม 2565  โดยไม่มีการแก้ไข  

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ   

          วาระท่ี 3.1  สรุปผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ              
                         จากการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ 12/2565  เมื่อวันที่ 15 
ธันวาคม  2565  ฝ่ายเลขานุการได้ติดตามการด าเนินการตามมติที่ประชุมในวาระต่าง ๆ แล้ว  จึงสรุปผลการ
ด าเนินการเสนอต่อคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพ่ือรับทราบ  โดยยังมีเรื่องที่อยู่ระหว่างด าเนินการตามมติ
การประชุมครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่  17 มิถุนายน 2565  การประชุม ครั้งที่  9/2565   เมื่อวันที่ 12 
กันยายน  2565  และการประชุม ครั้งที่ 12/2565 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 สรุป ดังนี้   
 

วาระที่ เรื่อง  มติที่ประชุม ผลการด าเนินการ 
การประชุมครั้งที่ 6/2565  เม่ือวันที่ 17 มิถุนายน 2565  

3.1 การพิจารณาเข้าร่วม
โครงการให้บริการ 
Digital Transcript 
  

มติ  1) เห็นชอบในหลักการเข้าร่วมโครงการให้บริการ 
Digital transcript  
      2) มอบกองบริการการศึกษา 
         2.1) จัดท า (ร่าง) ข้อบังคับ ว่าด้วยการออกหลักฐาน
การศึกษา Digital Transcript   
         2.2) จัดท า (ร่าง) ระเบยีบ ว่าด้วยการเก็บค่า ธรรม
เนียมการศึกษา ต่าง ๆ ทั้งหมดได้ในรูปแบบเดิม หรือที่เป็น 
Digital Transcript    
         2.3)  ส ารวจความต้องการของนักศึกษาที่จะส าเร็จ
การศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ว่าต้องการ
รับเอกสารในรูปแบบใด เพื่อเตรียมการในขั้นตอนอื่น ๆ ที่
เก่ียวข้องได้ทันเวลา 
          2.4) พิจารณาธนาคารที่มีความพร้อมด้านระบบที่
สามารถรายงานผลการรับช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
ในการขอเอกสารที่เป็นแบบ Real time ได ้

ด าเนินการเสร็จ
เรียบร้อยตาม
เงื่อนไขที่ตกลง

พร้อมใช้แล้ว อยู่
ระหว่างการจัดท า
ประกาศการช าระ

เงิน เพื่อใช้
ประกอบในการ

ด าเนินการ 
 
 

การประชุมครั้งที่ 6/2565  เม่ือวันที่ 17 มิถุนายน 2565  
4.2 การพิจารณาปรับปรุง

ค่าธรรมเนียมการ 
ศึกษาที่เรียกเก็บจาก
นักศึกษาที่มาขอรับ
บริการ 
 

มติ  มอบกองบริการการศึกษาจัดท ารายละเอียดค่าใช้จา่ยใน
การส่งเอกสารที่ก าหนดเพิ่มเติม เพื่อเป็นข้อมูลประกอบใน
การน าเสนอเข้าทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
และคณะ กรรมการอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องพิจารณา เม่ือทราบผล
แล้วจึงน าแจ้งทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารงานวชิาการ
ทราบต่อไป 

อยู่ระหว่างการ
น าเสนอเรื่องเข้าที่

ประชุมคณะ 
กรรมการบริหาร

มหาวิทยาลยั   

 



 
 

๕ 

 

 

วาระที่ เรื่อง  มติที่ประชุม ผลการด าเนินการ 
การประชุมครั้งที่ 9/2565  เมื่อวันที่ 12  กันยายน  2565  

4.6 การพิจารณาการรับ
สมัครนักศึกษาชาว 
ต่างชาติ    
 

มติ 1) เห็นชอบการจัดท าผังขัน้ตอนการรับสมัคร
นักศึกษาชาวตางชาติ และแบบ ฟอร์มที่จะใช้รับสมัคร
นักศึกษา  
     2) มอบกองบริการการศึกษาส ารวจความต้องการรับ
สมัครนักศึกษาชาวต่างชาติ ไปยังคณะ วิทยาลัยโดยให้
ก าหนดคุณสมบัติการสื่อสารภาษาไทยให้ชัดเจน เพื่อให้
สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย  
และเตรียมท าการประชาสัมพนัธ์รับสมัครบนเวบ็ไซต์
ต่อไป  
   3) มอบวิทยาลัยนานาชาติส ารวจ และค านวณค่า ใช้
จ่ายในการรับ-ส่งเอกสารการสมคัรของนักศึกษาชาว 
ต่างชาติ และจัดท า(ร่าง) ประกาศเกี่ยวกับอัตราค่า 
ธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ต้องด าเนินการ เพื่อเสนอผ่านที่
ประชุม กบต./ที่ประชุม กบวช./ที่ประชุม กบง. และ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพจิารณาตามล าดับ แล้วจึง
ประกาศใช้ต่อไป 

อยู่ระหว่างด าเนนิการ 

การประชุมครั้งที่ 12/2565  เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565  
4.8.2 การพิจารณาการขอ

เปลี่ยนแปลงผลการ
เรียนรายวิชาของ
อาจารย์อนันต์  

จันทิหล้า    

มติ 1. มอบรองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ และกองบริการ
การศึกษา ประสานด าเนนิการเพื่อทวนสอบจ านวน
รายวิชา จ านวนนักศึกษา และผลคะแนนในระบบของ
ส านักวชิาศึกษาทั่วไปของนักศึกษาทุกคนที่เรียนกบั
อาจารย์อนันต์  จนัทิหลา้ ในภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 
2565 อีกครั้ง ให้ครบถ้วน เพื่อเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้อง
ตามจริง และครอบคลุมนักศึกษารายอื่นทีไ่ม่ได้แจง้ข้อมูล
ให้ได้รับประโยชน์ร่วมด้วยในคราวเดียวกัน  โดยให้จัดท า
เป็นข้อมูลแนบเพิ่มเติมและเสนอเป็นมติเวียนขอความ
เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงผลการเรียนอีกคร้ัง  
     2. การพิจารณาผู้มีหนา้ที่ก ากับตรวจสอบ กลั่นกรอง
การผลการเรียนรายวชิาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้
พิจารณาวา่รายวชิานั้นอยู่ในสังกัดคณะใดก็ให้คณะนั้น
ด าเนินการ ดงันัน้ผลการเรียนของรายวิชาในหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไปจึงต้องผา่นคณะเป็นผู้พิจารณาผลการเรียน 
โดยไม่ต้องสง่ผา่นส านักวชิาศึกษาทั่วไป และหลังจากมี
การใช้หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ในปีการ 
ศึกษา 2566 จะต้องมีการจัดท าเป็นประกาศก าหนดวา่
รายวิชาศึกษาทั่วไป แตล่ะรายวชิาจะสังกัดคณะใดให้
ทราบไว ้

1) คณะมนุษยศาสตร ์
และสังคมศาสตร์ 
ด าเนินการตรวจสอบ
ผลคะแนนของนัก 
ศึกษาทุกคนที่เรียน 
กับอาจารย์อนันต์ 
จันทิหล้า ในภาคเรียน
ที่ 1 ปีการศึกษา 
2565 เรียบร้อยแล้ว 
 
2) น าเร่ืองมาบรรจุ
เป็นวาระที่ 3.2 ใน
การประชุมคณะ 
กรรมการบริหาร
วิชาการ คร้ังที่ 
1/2566   

 

ที่ประชุม   รับทราบ  



 
 

๖ 

 

 
          วาระท่ี 3.2  การพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงผลการเรียนรายวิชาของอาจารย์อนันต์  จันทิหล้า              

                            สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่12/2565 เมื่อวันที่ 
15 ธันวาคม 2565 ที่ประชุมได้พิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงผลการเรียน รายวิชาของอาจารย์อนันต์ จันทิหล้า 
ซึ่งที่ประชุมได้มอบหมายรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และกองบริการการศึกษา  ประสานงานให้มีการทวนสอบ
จ านวนรายวิชา จ านวนนักศึกษา และผลคะแนนของนักศึกษาที่เรียนกับอาจารย์อนันต์  จันทิหล้า ในระบบของ
ส านักวิชาศึกษาทั่วไป  ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ให้ครบถ้วนและครอบคลุมกับนักศึกษารายอ่ืนที่
ไม่ได้แจ้งข้อมูลอีกครั้ง เพ่ือเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องตามจริงเพ่ือให้ได้รับประโยชน์ร่วมด้วยในคราวเดียวกันนั้น  
         ในการนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ตรวจสอบผลคะแนนของนักศึกษาทุกคน
ที่เรียนกับอาจารย์อนันต์  จันทิหล้า ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เรียบร้อยแล้ว โดยมีการเปลี่ยนแปลง
ผลการเรียนนักศึกษา รวมจ านวน  ๙  กลุ่มเรียน สรุป ดังนี้  

(1) รายวิชา 1500103  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและการเรียนรู้  Section 99 
จ านวน 2 ราย  

(2) รายวิชา 0001102  ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ  Section 02 
จ านวน 7 ราย  

(3) รายวิชา 0001102  ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ  Section 19 
จ านวน 3 ราย  

(4) รายวิชา 0001102  ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ Section 21 
เดิมเปลี่ยนแปลง จ านวน 2 ราย  เสนอเพ่ิมเติมในครั้งนี้อีก 3 ราย  รวมเป็น  5  ราย  

(5) รายวิชา 0001103  การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  Section 33 
จ านวน 2 ราย  

(6) รายวิชา 0001103  การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  Section 35 
จ านวน 3 ราย  

(7) รายวิชา 0001103  การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร Section 41 
จ านวน 3 ราย  

(8) รายวิชา 0001103  การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  Section 46   
จ านวน 2 ราย  

(9) รายวิชา 0001103  การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  Section 55 
จ านวน 3 ราย  

      (เอกสารแนบอ้างอิง  1) บันทึกข้อความ ที่ มส. 0018/2566 ลงวันที่ 9  มกราคม 2566   
                                2) บันทึกข้อความ ที่ มส. 1083/2565  ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2565) 
 

มติที่ประชุม   เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงผลการเรียนนักศึกษาที่เรียนกับอาจารย์อนันต์  จันทิหล้า ในภาคเรียน 
                  ที่ 1  ปีการศึกษา 2565 จ านวน 9  กลุ่มเรยีน  รวม 30 ราย  จากนั้นแจ้งงานทะเบียนและ 
                 วัดผลด าเนินการปรับแก้ไขผลการเรียน และแจ้งผลให้นักศึกษาทราบต่อไป  
 
 
  



 
 

๗ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพื่อพิจารณา   

          วาระท่ี 4.1  การพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และ
วิธีการเทียบโอนหน่วยกิตและผลการเรียน พ.ศ. 2566  
        ด้วยกองบริการการศึกษา ได้จัดท า (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย  
หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบโอนหน่วยกิตและผลการเรียน พ.ศ. 2566  โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากที่
ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ 8/2565  เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2565  เรียบร้อยแล้ว จึง
น าเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพ่ือพิจารณา  รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม   
     (เอกสารแนบอ้างอิง  1. ตารางเปรียบเทียบความสอดคล้อง (ร่าง) ข้อบังคับฯ กับเกณฑ์มาตรฐานของ
คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา  
                               2. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์   ว่าด้วย  หลกัเกณฑ์และวิธีการเทียบ
โอนหน่วยกิตและผลการเรียน พ.ศ. 2566)  
ข้อสังเกต  

1. คณบดีคณะครุศาสตร์ ขอทบทวนความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติตาม (ร่าง) ข้อบังคับนี้  
1.1 กรณีมีนักศึกษาที่ไม่ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่น แสดงว่าแนวทางในการปฏิบัติที่ 

ก าหนดตามข้อบังคับนี้ จะสามารถมาขอเทียบโอนเพื่อเข้าเรียน กับมหาวิทยาลัยได้แล้วใช่หรือไม่  
1.2 การมอบคณบดีเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการเทียบโอน  กรณีเทียบโอนในรายวิชา 

ศึกษาท่ัวไป หรือวิชาเลือกเสรีที่ไม่ใช่รายวิชาของคณะ อาจพิจารณาการเทียบโอนได้ยาก  อยากทราบแนวปฏิบัติ
ของมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ว่า  กรณีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอ่ืนมาขอเทียบโอนจะต้องมีการโอนผลการเรียนเข้า
ระบบคลังหน่วยกิตก่อน  แล้วจึงน ามาอยู่ในระบบ Transcript ของมหาวิทยาลัยหรือไม่  

1.3  กรณนีักศึกษาลาออกกลางคันโดยยังไม่ส าเร็จการศึกษาจากหลายสาเหตุ จะท าอย่างไรให้ 
นักศึกษาเข้าระบบคลังหน่วยกิตไดโ้ดยอัตโนมัติ  
          2.  การก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการพิจารณาการเทียบโอน ตามข้อ 18.1 เห็นว่า  (2)  
ประธานหลักสูตรของรายวิชาที่ขอเทียบโอน และ (3) ประธานหลักสูตรที่ขอเทียบโอน หากหมายถึงคนเดียวกัน 
ไม่ควรแยกข้อกัน  
           3.  ข้อ 5 ของ (ร่าง) ข้อบังคับฯ ฉบับนี้ระบุว่า “ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ ในกรณีที่มี
ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือเป็นสิ้นสุด”  แต่ใน (ร่าง) 
ข้อบังคับ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ. 2566 (ตามเอกสารหน้า 73)    ระบุ
ว่า “ข้อ 5 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้  มีอ านาจออกประกาศ หรือค าสั่ง  เพ่ือประโยชน์ในการ
ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้” ซึ่งไม่ได้ระบุ “การให้อ านาจในการเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือเป็นสิ้นสุด”   เห็นว่า
ควรมีการปรับเพิ่มข้อความให้มีลักษณะเดียวกัน เพ่ือให้เกิดความครอบคลุม 

4. ในการจัดท าข้อบังคับเกี่ยวกับการเทียบโอนของมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ มีการใช้ค าว่า  “กรณีที่ไม่
สามารถตัดสินใจได้อาจน าเสนอสภาวิชาการ” ก ากับไว้  จึงเสนอว่าในข้อบังคับของมหาวิทยาลัยควรจะมีการ
ก าหนดไว้ด้วยหรือไม่  
 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
          1.  นักศึกษาของคณะครุศาสตร์บางรายที่ขอลาออกกลางคัน มีอาการเป็นโรคซึมเศร้าจากการออก
ฝึกสอน เนื่องจากไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามที่คาดหวังได้  และเห็นว่ากองบริการการศึกษาควรมีระบบจัด
อบรม หรือให้ข้อมูลเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการศึกษาในระบบคลังหน่วยกิตว่าสามารถ



 
 

๘ 

 

กลับมาเรียนเมื่อใดก็ได้ ก่อนเสนอให้ความเห็นชอบการลาออก  เพ่ือให้นักศึกษาได้ทราบเป็นข้อมูลไว้เป็น
ทางเลือกในการกลับมาศึกษาต่อเพ่ือให้ส าเร็จการศึกษา  
           2.  กรณีนักศึกษาที่ออกจากระบบการศึกษาของมหาวิทยาลัยโดยยังไม่ส าเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัย
ไดก้ าหนดให้มีการท าโครงการ “ชวนศิษย์เก่ากลับมหาวิทยาลัย.” เพ่ือเชิญชวนศิษย์เก่าที่ออกกลางคลังแต่ยังไม่
ส าเร็จการศึกษา มาสมัครเข้าระบบคลังหน่วยกิต   และในกรณีของนักศึกษาที่ลาออกก่อนส าเร็จการศึกษาและ
เหลือเพียงการฝึกสอน  หากกลับมาเข้าศึกษาต่อ อาจจัดให้ฝึกสอนที่โรงเรียนสาธิตได้ เพ่ือที่คณะจะสามารถดูแล
นักศึกษาฝึกสอนได้ทั่วถึง และนักศึกษาสามารถเรียนต่อจนส าเร็จการศึกษาได้  กรณีนักศึกษาที่เข้าเรียนและขอ
เปลี่ยนหลักสูตรหลายหลักสูตร แล้วออกจากระบบโดยยังไม่ส าเร็จการศึกษา จะต้องโอนผลการเรียนเข้า
การศึกษาระบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank) ไว้ก่อน  
           3.  ตามข้อ 20 ได้ระบุหลักเกณฑ์ท่ีในการทดสอบและประเมินผลเพ่ือการเทียบโอน แต่ตั้งแต่ข้อ 18   
เป็นต้นมา ไม่ปรากฏการระบุในข้อใดมาก่อนว่า จะต้องมีการทดสอบสมรรถนะ หรือใครจะเป็นผู้ประเมินการ
ด าเนินการทดสอบสมรรถนะ เห็นว่าควรมีการปรับเพ่ิมข้อความขึ้นต้นประโยค ในข้อ 20  เพ่ือให้ทราบที่มาของ
การด าเนินการตามข้อ 20.4   ว่าจะต้องมีกระบวนการประเมินก่อน   และเพ่ิมในหน้าที่ของคณะกรรมการใน
การประเมินและทดสอบสมรรถนะ ตามข้อ 18.2 ไว้ให้สอดคล้องรอบรับกันด้วย  
           4.  ในการประชุมครั้งต่อไป  กองบริการการศึกษาจะจัดท า Flow Chart แสดงล าดับ ขั้นตอน และ
กลไกการด าเนินการเพื่อประกอบการพิจารณาข้อบังคับ แนบเพิ่มเติมในการน าเสนอเป็นวาระเรื่องสืบเนื่อง 
           5.  มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ น าหารือกับคณะอนุกรรมการบริหารงานวิชาการ เพ่ือเตรียมการ 
ยก (ร่าง) ประกาศ เพ่ือให้นักศึกษาเก่าของมหาวิทยาลัยที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา และสนใจสมัครเข้าเรียนใน
ระบบคลังหน่วยกิต (ชวนศิษย์เก่ากลับมหาวิทยาลัย) เพื่อเริ่มใช้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 และเตรียม 
การจัดท า (ร่าง) หลักสูตรเฉพาะที่เป็นพหุวิทยาการ เพ่ือรองรับนักศึกษาที่ออกจากระบบการศึกษาไปนาน และ
หลักสูตรที่เคยศึกษาได้มีการปรับปรุงพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปแล้ว  โดยพิจารณาจัดรายวิชาเลือก และวิชา
เลือกเสรี รองรับควบคู่ไปพร้อมกันตามนโยบาย X+1+1   ซึ่งอาจแยกสาขาเป็น “พหุหลักสูตรด้านสังคม”  และ 
“พหุหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์” จากนั้นให้น าเสนอผ่านที่ประชุมอนุกรรมการบริหารงานวิชาการพิจารณา และ
น าเสนอตามล าดับต่อไป    

มติที่ประชุม  1. มอบผู้อ านวยการกองบริการการศึกษาพิจารณาปรับแก้ไขการจัดท า (ร่าง) ข้อบังคับตาม 
                   ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ เพ่ือน าเสนอเป็นวาระสืบเนื่องในการประชุมครั้งต่อไป  
                 2. มอบผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศพิจารณาท าเป็นโครงการจัดท า 
                     ข้อมูลให้ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาระบบคลังหน่วยกิตของมหาวิทยาลัย โดยอาจจัดท าเป็นคลิป 
                     วิดีโอสั้น ๆ  เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต  และใช้เผยแพร่แก่ 
                     นักศึกษา  
       3.  มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ น าหารือกับคณะอนุกรรมการบริหารงานวิชาการ เพ่ือเตรียม  
                     การ ยก (ร่าง) ประกาศ เพื่อให้นักศึกษาเก่าของมหาวิทยาลัยที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา และสนใจ 
                     สมัครเข้าเรียนในระบบคลังหน่วยกิต (ชวนศิษย์เก่ากลับมหาวิทยาลัย) 

          วาระท่ี 4.2  การพิจารณาการเปลี่ยนแปลงผลการเรียนของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

          4.2.1  การพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงผลการเรียน รายวิชาระบบและมาตรฐานการจัด
การพลังงาน ของอาจารย์ ดร.ยศภัทรชัย  คณิตปัญญาเจริญ 

 



 
 

๙ 

 

         ด้วยอาจารย์ ดร.ยศภัทรชัย   คณิตปัญญาเจริญ  สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ผู้รับผิดชอบสอน รายวิชา 7074101 ระบบและมาตรฐานการจัดการพลังงาน Section 01 ได้ด าเนินการ
ส่งผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 มายังกองบริการการศึกษาแล้ว เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565 
แต่เนื่องจากนักศึกษายังติดค้างการส่งงาน ท าให้มีผลการเรียนเป็น “ร” หรือ “I”และมหาวิทยาลัยได้ก าหนการ
แก้ไขผลการเรียนภายในวันที่ 13 ธันวาคม 2565  หากแต่อาจารย์ผู้สอนจ าก าหนดการแก้ไข “I” ผิด โดย
เข้าใจว่าเป็นภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2565  และได้ส่งผลการเรียนฉบับแก้ไข ในวันที่ 14 ธันวาคม 2565  
ท าให้ไม่สามารถส่งผลการเรียนฉบับแก้ไขตามก าหนดการของมหาวิทยาลัย  

          ในการนี้ อาจารย์ ดร.ยศภัทรชัย  คณิตปัญญาเจริญ  จึงขอเปลี่ยนแปลงผลการเรียน
นักศึกษา จ านวน 2 ราย ดังนี้  

ผลการเรียนเดิม 

ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนนสอบ
ระหว่างภาค 

คะแนนสอบ
ปลายภาค 

คะแนน
รวม 

ผลการ
เรียน 

1 63046770101 น.ส.นันทนิษฎ์  วงศ์ดาว 47 8 55 I 
2 63046770103 นายไชยภพ  พรมจันทร์ศรี 26 10 36 I 
 

ผลการเรียนที่แก้ไข 

ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนนสอบ
ระหว่างภาค 

คะแนนสอบ
ปลายภาค 

คะแนน
รวม 

ผลการ
เรียน 

1 63046770101 น.ส.นันทนิษฎ์  วงศ์ดาว 64 8 72 B 
2 63046770103 นายไชยภพ  พรมจันทร์ศรี 61 10 71 B 

           โดยได้น าเสนอและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ เมื่อวันที่ 14  
ธันวาคม 2565 เรียบร้อยแล้ว  จึงน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพ่ือพิจารณา  รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุม  
            (เอกสารแนบอ้างอิง  บันทึกข้อความ ที่ ทอ 1333/2565 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2565) 

มติที่ประชุม  เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงผลการเรียนนักศึกษาท่ีเรียนรายวิชาระบบและมาตรฐานการจัดการ 
                 พลังงาน Section 01 กับอาจารย์ ดร.ยศภัทรชัย  คณิตปัญญาเจริญ จ านวน 2 ราย โดยในการ                 
                 ประชุมครั้งต่อไป ให้คณบดีน าเสนอกระบวนการในการติดตามและการตักเตือนของคณะให้ที่ 
                 ประชุมรับทราบอีกครั้ง 

                   4.2.2   การพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงผลการเรียน รายวิชานวัตกรรมส าหรับคนรุ่นใหม่  
ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลิศภัสร์  ค าฟู 

                               ด้วย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลิศภัสร์  ค าฟู  สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
ผู้รับผิดชอบสอน รายวิชา 0001211 นวัตกรรมส าหรับคนรุ่นใหม่ Section 01 ได้ด าเนินการส่งผลการเรียน 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 มายังกองบริการการศึกษาแล้ว เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม  2565 แต่เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยได้ก าหนดวันสุดท้ายในการแก้ไขผลการเรียน คือวันที่ 13 ธันวาคม 2565  ท าให้ผลการเรียนของ
นักศึกษาเป็น F  ทั้งนี้ นักศึกษาได้ติดตามและส่งงานตามเวลาที่ก าหนด แต่เนื่องจากอาจารย์ผู้สอนติดภารกิจ
ส่วนตัวกะทันหัน (บิดาเสียชีวิต) จึงไม่สามารถส่งผลการแก้สัญลักษณ์ “I” ตามก าหนดของมหาวิทยาลัยได้  



 
 

๑๐ 

 

         ในการนี้ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. พลิศภัสร์  ค าฟู  จึงขอเปลี่ยนแปลงผลการเรียนของ
นักศึกษา จ านวน 4 ราย ดังนี้  

ผลการเรียนเดิม 

ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนนสอบ
ระหว่างภาค 

คะแนนสอบ
ปลายภาค 

คะแนน
รวม 

ผลการ
เรียน 

1 65042380106 นายรังสรรค์  ฤกษ์ดี  22 7 29 I 
2 65042380117 นางสาวภคพร  อินอ่อน 35 17 52 I 
3 65042380122 นายสุภชัย  มั่นสิน 38 13 51 I 
4 65042380126 นางสาวบัณฑิตา  เครือจันผา 39 13 52 I 
 

ผลการเรียนที่แก้ไข 

ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนนสอบ
ระหว่างภาค 

คะแนนสอบ
ปลายภาค 

คะแนน
รวม 

ผลการ
เรียน 

1 65042380106 นายรังสรรค์  ฤกษ์ดี  51 17 68 C+ 
2 65042380117 นางสาวภคพร  อินอ่อน 51 17 68 C+ 
3 65042380122 นายสุภชัย  มั่นสิน 52 13 65 C+ 
4 65042380126 นางสาวบัณฑิตา  เครือจันผา 52 13 65 C+ 

   โดยได้น าเสนอ และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ เมื่อวันที่ 14  
ธันวาคม 2565 เรียบร้อยแล้ว  จึงน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพ่ือพิจารณา  รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุม  
            (เอกสารแนบอ้างอิง  บันทึกข้อความ ที่ ทอ 1355/2565 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2565) 

มติที่ประชุม  เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงผลการเรียนนักศึกษาท่ีเรียน รายวิชานวัตกรรมส าหรับคนรุ่นใหม่  
                 Section 01 กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุปรยีา  ค าฟู จ านวน 4 ราย โดยในการประชุมครั้งต่อไป 
                 ให้น าเสนอกระบวนการในการติดตามและการตักเตือนของคณะให้ที่ประชุมรับทราบอีกครั้ง 
 
          วาระท่ี 4.3  การพิจารณาการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

                         ด้วยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ ขอ
เปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ เนื่องจากอาจารย์ ดร.วิมลฉัตร  สมนิยาม  จะต้องเตรียมความพร้อมในการพัฒนาหลักสูตรและ
อาจารย์วราภรณ์  ภู่ภักดีพันธ์  ซึ่งลาศึกษาต่อได้กลับมาปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาและมีผลงานทางวิชาการเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด  โดยได้น าเสนอผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเกษตรศาสตร์ 
ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 15  พฤศจิกายน 2565 เรียบร้อยแล้ว 
                         ในการนี้ คณะเกษตรศาสตร์ จึงขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 1 ราย  ดังนี้  
 
 



 
 

๑๑ 

 

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเดิม 
ที ่ ต าแหน่ง ชื่อ – สกุล วุฒิการ 

ศึกษา 
สาขา สถาบัน ปี พ.ศ. 

ที่จบ 
สาเหตุที่
เปลี่ยน 

1 อาจารย์  นางวิมลฉัตร วท.ด. พืชสวน มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 2553 เตรียมความ
พร้อมพัฒนา

หลักสตูร  
           สมนิยาม วท.ม. พืชสวน มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 2540 
   วท.บ. เกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 2535 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่เปลี่ยนแปลง 
ที ่ ต าแหน่ง ชื่อ – สกุล วุฒิการ 

ศึกษา 
สาขา สถาบัน ปี พ.ศ. 

ที่จบ 
คุณสมบัติ 

1 อาจารย ์ น.ส.วราภรณ์   
      ภู่ภักดีพันธ์ 

วท.ม. โรคพืช มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 2555 เป็นไปตาม
เกณฑ์

มาตรฐาน
คุณวุฒิ

หลักสตูร
ระดับปริญญา
ตรีที่ก าหนด 

วท.บ. พืชศาสตร ์
(พืชไร่) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
ราชมงคลศรีวิชัย 

2550 

                           จึงน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพ่ือพิจารณา รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม  
          (เอกสารแนบอ้างอิง  บันทึกข้อความที่ กษ 002/2566 ลงวันที่ 3 มกราคม 2566 และแบบเสนอ 
                                    ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (สมอ.08) 
ข้อสังเกต  
                 หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ที่ผ่านมายังไม่ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาในปี
การศึกษา 2566 เนื่องจากผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
และเห็นว่าอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้มีผลงานทางวิชาการเพ่ิมแล้ว ควรที่จะท าเรื่องแจ้งการมีคุณสมบัติ
ครบตามเกณฑ์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือจะได้เปิดรับสมัครนักศึกษาในรอบท่ี 2 ต่อไป  

มติที่ประชุม   เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
                  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ จ านวน 1 ราย  จากนั้นให้น าเสนอสภาวิชาการ    
                  พิจารณาตามล าดับ  

           วาระท่ี  4.4   การพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง ภาระงานพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ สังกัดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์   

 - ถอนเรื่องออกจากวาระการประชุม โดยให้เสนอเรื่องผ่านคณะครุศาสตร์พิจารณาตามล าดับก่อน – 

ข้อเสนอแนะ   ในการทบทวนการจัดท า (ร่าง) ประกาศ  ควรมีการระบุเชื่อมโยงกับเรื่องกรอบการเพ่ิมวิทยฐานะ 
ไว้ส่วนหนึ่ง   และระบุเชื่อมโยงในเรื่องมาตรการของคณะที่วางแผนไว้เกี่ยวกับเรื่องผลการปฏิบัติงาน กับระบบ
ค่าจ้างเงินเดือนของอาจารย์โรงเรียนสาธิตว่าจะเป็นอย่างไร เพ่ือใช้ประกอบในการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือ
ปรับขึ้นเงินเดือน และใช้ในการบริหารจัดการผลการปฏิบัติงาน  โดยเพิ่มเติมรายละเอียดต่าง ๆ ให้ครอบคลุมขึ้น 

 
 



 
 

๑๒ 

 

วาระที่  4.5   การพิจารณาการน าเสนอกรอบแนวความคิด (Concept Paper)  หลักสูตร 
ครุศาสตรบัณฑิต 
   ด้วยคณะครุศาสตร์ได้ด าเนินการจัดท ากรอบแนวความคิด (Concept Paper) หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต จ านวน 3 หลักสูตรสาขาวิชา  ดังนี้  

1) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา  
2) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ  
3) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ นวัตกรรมและ

เทคโนโลยี  
โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 3/2565   

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565  และผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ 
8/2565  เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2565 เรียบร้อยแล้ว จึงน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพ่ือ
พิจารณา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม  
 

หลักสูตร ค.บ.สาขาวิชาการศึกษา  
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  
1. ควรมีการตรวจสอบ ทบทวนผลงานทางวิชาการในเรื่องชื่อผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 

หลักสูตรที่ควรต้องตรงกับศาสตร์สาขาวิชาเอกที่สอน  และควรตัดผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์ก่อนปี 2564 ออก  
ผลงานวิชาการของอาจารย์ที่เห็นว่าชื่อไม่ตรงกับศาสตร์วิชาเอกที่สอน  เช่น อาจารย์วัชราภรณ์ บุญยรักษ์ ,  
อาจารย์กมลสร ลิ้มสมมุติ, อาจารย์ ดร.เกวลี รังษีสุทธาภรณ์, อาจารย์อุบลวรรณ  สายทอง  และอายุของผลงาน
วิชาการท่ีตีพิมพ์ก่อนปี 2564 เช่น ในรายของ อาจารย์ ดร.วทัญญู ขลิบเงิน, อาจารย์ณัฐวุฒิ  ฉิมมา เป็นต้น  

2. ผลงานวิชาการของอาจารย์อุษณีย์ เขนยทิพย์ และอาจารย์กฤษณา คิดดี  เป็น Proceeding  ซึ่งใน 
ปี 2565 ได้มีการก าหนดเกณฑ์การรับรองผลงานวิชาการใหม่แล้ว จึงควรมีการตรวจสอบทบทวนให้ถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ที ่ก.พ.อ.ประกาศใช้ในปี 2565  ซึ่งต้องเป็นการน าเสนอในเวทีที่มีสมาคมวิชาชีพร่วมด้วย  และต้อง
มีการจัดงานต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี  

3. ควรมีการทบทวนการก าหนดชื่อสาขาวิชา กับข้อมูลคุณวุฒิที่แหล่งงานต่าง ๆ จะระบุในประกาศรับ 
สมัคร ที่อาจก าหนดให้สอดคล้องกับรูปแบบ แนวทางที่ ก.พ. ประกาศรับรองคุณวุฒิ  เพ่ือประโยชน์แก่นักศึกษา
ที่จะน าไปสมัครสอบเข้าท างานในแหล่งงานอ่ืน ๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะระบุคุณวุฒิเพียงชื่อวุฒิ และสาขาวิชา ตาม
รูปแบบของ ก.พ. ได้  และในบางวิชาเอกเห็นว่าสามารถน ามารวมกัน แล้วแยกท าเป็นอีกหลักสูตรสาขาได้ เช่น 
สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์  โดยใช้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเท่าเดิม 

4. ควรมีการทบทวนชื่อสาขาวิชาอีกครั้ง เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่นักศึกษา ทั้งนี้ การพิจารณาคุณวุฒิใน 
การรับสมัครงาน ว่าตรงตามสาขาที่ประกาศรับสมัครหรือไม่ ส่วนใหญ่ จะพิจารณาค าอธิบายรายวิชาใน 
Transcript  ประกอบ หากมรีายวิชาที่เก่ียวข้องตั้งแต่ร้อยละ 75  ขึ้นไป ก็จะพิจารณาว่าตรงตามสาขาที่เปิดรับ
สมัครได้   

5. ความส าเร็จของหลักสูตรในด้านการจัดการศึกษาจะวัดจากการประกอบอาชีพของนักศึกษา ทั้งจาก 
การสอบบรรจุ และการประกอบอาชีพส่วนตัวต่าง ๆ และเป้าหมายส าคัญที่หลักสูตรที่ต้องบริหารจัดการและ
ด าเนินการจะมุ่งเน้นให้เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามข้อ 12 และ ข้อ 13    ทั้งนี้ เห็นว่าการก าหนดผลลัพธ์การ
เรียนรู้ของนักศึกษาวิชาเอกนาฏศิลป์ศึกษา ในชั้นปีที่ 3  ได้ระบุไว้ว่า “มีทักษะในการบรูณาการ การจัดการ
แสดงในเชิงธุรกิจ...”  จึงเห็นว่าหลักสูตรและวิชาเอกอ่ืน ๆ  สามารถที่จะน าไปปรับใช้ได้ด้วยเช่นกัน เพ่ือให้เกิด
ความครอบคลุมมากขึ้น  
 



 
 

๑๓ 

 

           6.  ข้อมูลในส่วนของการน าเสนอหลักสูตร เรื่องจุดเด่นของหลักสูตร มีการใช้ค าว่า “เน้น...” ขึ้นต้น 
ประโยคทุกข้อ ควรเปลี่ยนมาใช้ค าส าคัญที่ระบุแล้วสื่อให้เห็นถึงพฤติกรรมของนักศึกษาได้ชัดเจนขึ้น เช่น “มี
สมรรถนะ...” หรือ “สามารถสร้างองค์ความรู้...” แทน  
           7.  ในการน าเสนอเรื่องคุณลักษณะนักศึกษา ใช้ค าว่า “มีความรอบรู้.....” เห็นว่าควรปรับใช้ค าอ่ืนที่
เป็น การระบุพฤติกรรมของนักศึกษาที่สื่อออกมาให้เข้าใจชัดเจน เป็นรูปธรรมว่ามีพฤติกรรมที่พึงประสงค์
อย่างไร  
          8.  ในการน าเสนอควรน า Key Words  ที่เก่ียวข้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่พึงประสงคข์องนักศึกษา  
ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านความรู้  ทักษะ  ลักษณะบุคคล และจริยธรรม มาบรรจุไว้ในส่วนของวัตถุประสงค์ และ
เป้าหมาย ด้วย   
          9.  ในกราฟที่น าเสนอผลการประเมินส ารวจหลักสูตร ควรน าผลการวิเคราะห์มาพิจารณาว่าหลักสูตรมี  
Gap Analysis เกิดขึ้นในด้านใด  ความรู้เฉพาะด้าน และทักษะเฉพาะต่าง ๆ ที่ควรเพ่ิมให้กับนักศึกษาเป็นเรื่อง
ใด ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาแต่ละวิชาเอก ซึ่งแต่ละสาขาวิชาเอกได้มีการก าหนด
เป็น PLO ไว้แล้ว 12 ข้อ   
         10.  ในการน าเสนอข้อมูลเปรียบเทียบกรอบแนวคิดผลการเรียนรู้ (Learning Outcome) ของนักศึกษา
แต่ละวิชาเอก แต่ละชั้นปี ในด้านต่าง ๆ  ควรมีระบแุสดงระดับทักษะที่เพ่ิมขึ้นแต่ละด้านของนักศึกษาแต่ละชั้นปี
ด้วยว่าเพ่ิมขึ้นอย่างไร ระดับใด ไม่ควรเขียนเหมือนเดิมในทุกชั้นปี (ทุกวิชาเอก) และทุกวิชาเอกควรมีแนว
ทางการจัดท าหลักสูตรที่เป็นรูปแบบเดียวกัน เนื่องจากเป็นสาขาวิชาการศึกษาเหมือนกัน   
 
หลักสูตร ค.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ นวัตกรรมและเทคโนโลยี  
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  

1. หลักสูตรอาจต้องเตรียมตอบค าถามสภาวิชาการ เรื่องชื่อหลักสูตรสาขาวิชาเอก 2 วิชาเอก ทีใ่ช้ชื่อ 
วิชาเอกที่คล้ายกัน และซ้ าซ้อนกัน คือ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ กับวิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์  

2. หน้า 15  สมรรถนะ และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของวิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์  
ส่วนใหญ่จะเน้นเกี่ยวข้องกับสื่อการสอน สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา หรือการผลิตสื่อดิจิทัลต่าง ๆ ในการจัดการ
เรียนการสอน หากเปลี่ยนชื่อเป็น “วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษาและนวัตกรรม” จะเหมาะสมกว่าหรือไม่  

3. หน้า 3 ปรัชญาของหลักสูตร ยังมีความหมายกว้าง ๆ มองภาพไม่ชัดเจน  ควรปรับข้อความให้เห็น 
ภาพชัดเจนขึ้น  ลักษณะคล้ายกับหลักสูตรสาขาวิชาการศึกษา ที่สามารถสื่อถึงเรื่องลักษณะ หรืออัตลักษณ์ของ
บัณฑิตที่จะผลิตออกมาในอีก 4 ปี ข้างหน้า  

4. ควรมีการทบทวน และตรวจสอบ ผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  ที่น ามาแสดง  
โดยต้องสอดคล้องกับเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก าหนดใหม่ ซึ่งมีประเด็นทีค่วรพิจารณา ดังนี้  

4.1  ผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่น ามาใช้ ควรเป็นผลงานตั้งแต่ปี 2564  
เป็นต้นไป ควรตัดผลงานที่ด าเนินการในปี 2562 ออกเพราะจะใช้ไม่ไดใ้นปีการศึกษา 2567 แล้ว  เช่น ผลงาน
ของอาจารย์ศุภราภรณ์  ทองสุขแก้ว 

4.2  ควรตรวจสอบ ทบทวนชื่อผลงานวิชาการที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบทีน่ ามาระบุ  ให้ตรงกับศาสตร์ 
วิชาที่สอน   เช่น  ผลงานของอาจารย์ ดร.สุรเชษฐ์  บุญยรักษ์, อาจารย์ ดร.กิตติศักดิ์  เกิดโต, อาจารย์ธนโชค 
จันทร์สูง และอาจารย์ ดร.ปฐมพงศ์ อยู่จ านงค์    

5. หลักสูตรตรวจสอบทบทวนความถูกต้องผลงานวิชาการให้เรียบร้อย  พร้อมกับแนบเอกสารผลงาน 
วิชาการแยกกับเล่มหลักสูตร เพ่ือส่งให้คณะกรรมการสภาวิชาการเป็นข้อมูลส่วนรายละเอียดเพ่ิมเติมของผลงาน
วิชาการท่ีระบุไว้เพ่ือประกอบการพิจารณาในการเสนอกรอบแนวคิดให้ถูกต้องในครั้งเดียว  
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           6.  จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรสาขาที่ปรับปรุงทั้งวิชาเอกคู่ และวิชาเอกเดี่ยว ยังมีจ านวน
สูง ทั้งที่จ านวนหน่วยกิตเดิม คือ 139 หน่วยกิต  และมีการลดจ านวนหน่วยกิตหมวดวิชาศึกษาทั่วไปลง จาก 
30 หน่วยกิต เหลือเพียง 24 หน่วยกิตแล้ว จึงควรพิจารณาทบทวนและปรับลดจ านวนหน่วยกิตลง โดยไม่ยึดติด
รายวิชาของแต่ละสาขาวิชาเดิม  แต่อาจน าค าอธิบายรายวิชาไปบูรณาการรวมกันเป็นรายวิชาใหม่ และรวมแล้ว
ควรจะลดลง หรือไม่ควรเกิน 139 หน่วยกิต    
 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 

ข้อสังเกต 
1. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาเอกเดิม มี 5 คน ลดเหลือเพียง 3 คน จะมีผลต่อการจัด 

การศึกษา และสัดส่วนในการดูแลนักศึกษาหรือไม่ มีแนวทางในการบริหารจัดการอย่างไร 

ข้อเสนอแนะ 
1. ในหน้า 12 ควรตรวจสอบ แก้ไขการใช้เครื่องหมายวงเล็บเปิดและปิดในข้อความต่าง ๆ ให้ถูกต้อง 

เรียบร้อย  และในหน้า 30 ควรตรวจสอบข้อมูลผลงานวิชาการ ในการเรียงล าดับข้อความที่เป็นชื่อการประชุมที่
น าเสนอผลงานให้ถูกต้อง   

2. การจัดท าข้อมูลน าเสนอท่ีเป็น Power Point  ส่วนใหญ่ใช้ตัวหนังสือใช้ขนาดเล็ก ท าให้มองเห็นไม่  
ชัดเจน ควรปรับขนาดให้เหมาะสม อ่านไดง้่าย  

3. หลักสูตรด้านภาษามักจะมาคู่กับเรื่องวัฒนธรรม  ดังนั้นในการก าหนดคุณลักษณะของนักศึกษาควร 
ระบุเพ่ือแสดงจุดเด่นของนักศึกษาที่เรียนด้านภาษาต่างประเทศ จะมีความเข้าใจวัฒนธรรมที่หลากหลายได้หรือ 
หรือสามารถปรับตัวทางวัฒนธรรมได้ดี   หรืออาจใช้ค าว่า “มีความเป็นพลเมืองโลกท่ีดี” เพ่ิมไปด้วย 

4. หน้า 14  ข้อ 14 อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา ข้อที่ 4 ระบุเป็น “พนักงาน 
สายการบินและท่าอากาศยาน”  ซึ่งเห็นว่าแสดงขอบข่ายการท างานที่เฉพาะเจาะจง และแคบเกินไป  อาจ
เปลี่ยนค าอธิบายโดยให้มีความหมายกว้างขึ้น เช่น  พนักงานภาคบริการ   หรือพนักงานให้บริการด้านการ
ท่องเที่ยว เป็นต้น 

5. รายวิชาแกนที่มีการใช้ร่วมกัน 2 วิชา ซึ่งวิชาแกนควรจะต้องมีชื่อวิชา  รหัสวิชา และค าอธิบายราย  
วิชาที่เหมือนกัน  ทั้งนี้ เห็นว่าทั้ง 3 วิชาเอก อาจจัดท ารายวิชาแกนด้านภาษาเบื้องต้นให้เหมือนกันทุกวิชาเอก 
เช่น ก าหนดเป็นรายวิชาภาษาอังกฤษเบื้องต้นฯ  ภาษาจีนเบื้องต้นฯ และภาษาเกาหลีเบื้องต้นฯ และจัดให้เป็น
วิชาแกนที่ทุกวิชาเอกจะได้เรียนทั้ง 3  รายวิชา เพ่ือให้มีความรู้ในศาสตร์พ้ืนฐานของรายวิชาภาษาพ้ืนฐานของ
เอกอ่ืน ๆ ด้วยเหมือนกัน 

6. ควรมีการอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนภาษาโดยใช้โปรแกรม Phonics ให้กับ 
นักศึกษาก่อนออกฝึกสอนเพ่ิมเติม  เนื่องจากปัจจุบันสถานศึกษาบางแห่งมีการสอนภาษาโดยใช้โปรแกรม 
Phonics ด้วย    

ข้อเสนอแนะภาพรวม 3 หลักสูตร 

1. ข้อ 5.4  การรับเข้าศึกษา ของทุกหลักสูตร ระบุว่า  “รับนักศึกษาไทยที่สามารถใช้ภาษาไทย ได ้
เป็นอย่างด”ี  จะต้องมีการทดสอบก่อนหรือไม่ และหากมีจะต้องมีมาตรฐานในการคัดเลือกด้วย เห็นว่าควรปรับ
ใช้ค าทีค่วามหมายเป็นกลาง เพ่ือรองรับกรณีที่มีนักศึกษาชนเผ่าเข้ามาสมัครเรียน 
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2. การก าหนดสมรรถนะนักศึกษาแต่ละชั้นปี ในชั้นปีที่ 1 ระบุสมรรถนะไว้ว่า “รอบรู้งานครู”  แต ่
ทราบว่า ชั้นปีที่ 1 นักศึกษาจะออกสังเกตการณ์ จ าเป็นหรือไม่ที่จะใช้ค าว่า “รอบรู้งานคร”ู  หรือควรเพิ่ม 
มิตใิห้มองภาพชัดเจน โดยใช้ข้อความว่า “การสังเกตการณ์การปฏิบัติงานในหน้าที่ครู” แทนไดห้รือไม ่ 

3. ทุกหลักสูตรควรทบทวนผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้ถูกต้องตามเกณฑ์ที่  
ก.พ.อ. ก าหนดใช้ตั้งแต่ปี 2565 โดยให้แนบเอกสาร Paper ผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
เพ่ือน าเสนอประกอบเพ่ือให้คณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาข้อมูล  โดยจัดท า เป็นข้อมูลแนบเพ่ิมเติมแยก
จากเล่มหลักสูตรเพื่อแสดงรายละเอียดประกอบที่เก่ียวข้องให้ชัดเจน 

ทั้งนี้ อธิการบดีให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมว่าในการน าเสนอกรอบแนวคิดการปรับปรุงหลักสูตรจะต้อง  
เสนอให้ชัดเจนครอบคลุมทั้ง 9 วิชาเอก ภายในเวลา 15 นาที ซึ่งควรจะต้องมีการเตรียมสรุปประเด็นส าคัญ 
ตามกรอบท่ีก าหนด  เพ่ือให้การน าเสนอมีความชัดเจน ครอบคลุม และลดระยะเวลาในการซักถาม  ดังนี้  
   1.  กรอบแนวคิด และเหตุผลหลักที่มาของการปรับรวมหลักสูตรเดิมที่มี 15 หลักสูตรสาขา ให้
กลายเป็น 3 หลักสูตรสาขา และแยกเป็นวิชาเอกในแต่ละสาขาอย่างไร  แก้ไขเรื่องความโดดเด่นเฉพาะศาสตร์ได้
อย่างไร เช่น เป็นไปตามแนวโน้มของการบริหารหลักสูตร เรื่องความคล่องตัวในการบริหารจัดการ หรือศาสตร์
อาจไม่โดดเด่นแต่การสามารถหา Outsource จากภายนอกได้  

2. อัตลักษณ์ของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์จะมีความแตกต่าง 
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอีก 37 แห่งอย่างไร  เนื่องจากเห็นว่ายังซ้ ากับมหาวิทยาลัยราชภัฏอ่ืน 
             3.  สภามหาวิทยาลัย  ได้เสนอแนวนโยบาย  X (อาชีพหลัก) +1 (อาชีพรอง) +1 (อาชีพเสริม)  เพ่ือ
ใช้พิจารณาประกอบในการจัดท าหลักสูตร ว่ามีรายวิชาใดที่จะช่วยส่งเสริมการประกอบอาชีพในแต่ละส่วน
อย่างไร  ซึ่ง  “X”(อาชีพหลัก) = ศาสตร์ที่โดดเด่น ทันสมัย ส าหรับการน าไปประกอบอาชีพ  “+1”(อาชีพรอง) 
= หลักสูตรมีการส่งเสริมให้นักศึกษาครูสามารถมีอาชีพรองอย่างไร ด้วยรายวิชาใด  และวิชาเลือกเสรี จะช่วย
เสริมทักษะเฉพาะที่ให้บัณฑิตสามารถน าไปใช้ในการท างาน หรืออาชีพได้เกิดความโดดเด่นได้อย่างไร  
                 ปัจจุบันทุกหลักสูตรจะมี X+1 แล้ว ยังขาดในส่วนของ “+1” (อาชีพเสริม)  ซึ่งควรน าเสนอเพ่ิม 
เติมให้ได้ว่า หลักสูตรมีรายวิชาใดรองรับ ที่สามารถตอบโจทย์การส่งเสริมการประกอบอาชีพรอง และอาชีพเสริม  

   4.  ความเป็นเลิศของแต่ละหลักสูตรสาขาวิชาเอก ควรต้องระบุให้ชัดเจนได้ว่า แต่ละหลักสูตรสาขา 
หรือวิชาเอกมีความเป็นเลิศในจุดใด อย่างไร ซ่ึงจะต้องสอคล้องกับอัตลักษณ์ 
             5.  การมีส่วนร่วมของหลักสูตรจากคณะอ่ืนที่เป็นสาขาวิชาเฉพาะที่ต้องมาร่วมสอนมีแนวทางการ
บริหารจัดการในแก้ไขเป็นอย่างไร เนื่องจากจะต้องท าให้ศาสตร์มีความเป็นเลิศที่แตกต่างกัน และควรสูงกว่า
ระดับปานกลาง  ซ่ึงจากข้อมูลผลการวิเคราะห์หลักสูตร ในด้านความรู้ ความสามารถตรงตามที่หลักสูตรก าหนด 
ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ที่ผ่านมา แสดงให้เห็นว่าค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งน้อยกว่าสาขาวิชาอ่ืน ๆ  จะมี
แนวทางด าเนินการอย่างไร เพ่ือเพ่ิมระดับความรู้ ทักษะ ให้เพ่ิมสูงขึ้นกว่าระดับปานกลาง  
    6.  การน าเสนอข้อมูลที่เป็นแผนภูมิวงกลม  ไม่ควรใช้น าเสนอข้อมูลที่เป็นภาพรวมของทุกสาขาวิชา 
ที่น ามาแสดงแล้วผลออกมาอยู่ในระดับใกล้เคียงกัน และไม่มีความแตกต่าง หรือความโดดเด่นที่ชัดเจน หากจะ
น าเสนอ ให้แยกแสดงเป็นสาขาวิชาเอก และน าเสนอเฉพาะสาขาวิชาที่โดดเด่นมาแสดงแทน  
               7.  มหาวิทยาลัยได้ก าหนดกรอบแนวทางส าหรับการก าหนดอัตลักษณ์นักศึกษาครูตามความคาด 
หวังของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ไว้   โดยให้ใช้ประโยคข้ึนต้นให้เหมือนกัน ดังนี้   
                   “บัณฑิตครู ต้องมีความเป็นเลิศด้านศาสตร์สาขาเฉพาะของตนเอง โดยใช้วิชาชีพครูในการพัฒนา 
..(ระบุเพ่ิมตามที่เห็นสมควร เช่น การเรียนการสอน.../ก าลังคน..ฯ...)”  
 
 



 
 

๑๖ 

 

              8.  ข้อดีของการพัฒนาหลักสูตรในภาพรวมของคณะครุศาสตร์ คือ  การพัฒนาหลักสูตรพร้อมกัน 
 และใช้โมเดลเดียวกัน ก็จะมีอัตลักษณ์ของตนเองที่ชัดเจน  กรณีคณะอ่ืน ๆ หากมีการพัฒนาหลักสูตรพร้อมกัน 
ก็จะท าให้มอัีตลักษณ์รูปแบบของการจัดท าหลักสูตรที่เหมือนกัน  แตก่ารบริหารจัดการของแต่ละหลักสูตรอาจไม่
เหมือนกัน  
              9. จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร เมื่อรวมเป็นหลักสูตรสาขาใหม่ ก็ควรมีจ านวนลดลง เนื่อง  
จากมีการลดจ านวนหน่วยกิตหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จาก 30 หน่วยกิต เหลือเพียง 24 หน่วยกิตแล้ว จึงควร
พิจารณาทบทวนและปรับลดจ านวนหน่วยกิตให้ลง หรือเมื่อพัฒนาแล้วรวมแล้วหน่วยกิตไม่ควรเพ่ิมขึ้นมาก
กว่าเดิม   

   10. ในการพัฒนาหลักสูตร ขอให้แต่ละคณะมองบริบทในการจัดการศึกษา โดยใช้มุมมองภาพรวม 
ของมหาวิทยาลัย  สามารถที่พิจารณาน าศักยภาพของหลักสูตรอ่ืนที่ยังมีอยู่ หรือทรัพยากรจากคณะอ่ืนมาเพ่ือ
บริหารจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัยร่วมกัน และท าให้สามารถรับนักศึกษาได้มากข้ึนได ้ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบการน าเสนอกรอบแนวคิด (Concept Paper) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ทั้ง 3 สาขา  
                วิชา โดยให้น าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการไปพิจารณาปรับปรุงการน าเสนอ  
                ให้เหมาะสม ครอบคลุม เพ่ือน าเสนอสภาวิชาการตามล าดับต่อไป  

วาระที่  4.6  การพิจารณาการเตรียมความพร้อมการออกกฎหมายลูกเพื่อรองรับข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง   

       เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการออกกฎหมายลูกเพ่ือรองรับการประกาศใช้ข้อบังคับ 
ของมหาวิทยาลัยที่ เกี่ยวกับการจัดการศึกษา  และข้อบังคับ ประกาศอ่ืน ๆ ของกระทรวง อว. และ
คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้อง  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม และสามารถน ามา
ถือปฏิบัติได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด ในปีการศึกษา 2566  จึงจ าเป็นต้องมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือ
มอบหมายให้คณะ วิทยาลัย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพิจารณาและช่วยจัดท า (ร่าง) ประกาศ เพ่ือก าหนด
หลักเกณฑ์ และแนวทางการปฏิบัติรองรับข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ  ซึ่งมีประเด็นที่จะต้องน าไปด าเนินการจัดท า 
(ร่าง) ประกาศ จ านวน  6  ประเด็น  ดังนี้  

1) หลักเกณฑ์และแนวทางในการบริหารงานหลักสูตร ระบบการประกันคุณภาพ
หลักสูตร และผลลัพธ์การเรียนรุ้  

2) แนวทางการบริหารจัดการร่วมกัน ระหว่างคณะ วิทยาลัย ในกรณีรายวิชาที่มี
การบูรณาการข้ามศาสตร์  

3) หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอเปิดรับนักศึกษา และการจัดท าแผนรับนักศึกษา  
4) หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับผู้เข้าศึกษา จากผู้เรียนในการระบบคลังหน่วยกิต  
5) เกณฑ์และมาตรฐานในการจัดกระบวนการเรียนรู้  
6) หลักเกณฑ์และวิธีการในการทดสอบและประเมินผล          

                 จึงน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพ่ือพิจารณา รายละเอียดที่เกี่ยวข้องตาม
เอกสารประกอบการประชุม 
(เอกสารแนบอ้างอิง 1. ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์  
                             วิธีการ และเงื่อนไขการจัดการศึกษาผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2565) 
                         2. ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง รายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้ 
                             ตามมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565)  

 



 
 

๑๗ 

 

มติที่ประชุม   เห็นชอบการเตรียมความพร้อมในการออกกฎหมายลูกเพ่ือรองรับข้อบังคับเกี่ยวข้องกับการจัด 
                  การศึกษาของมหาวิทยาลัยในประเดน็ต่าง ๆ  โดยมอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ 
                   คณะอนุกรรมการบริหารงานวิชาการพิจารณาด าเนินการจัดท า (ร่าง) ระเบียบ ประกาศ 
                  ที่เก่ียวข้องต่อไป”   

วาระท่ี  4.7  การพิจารณาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อรองรับสมรรถนะโดยไม่เก็บสะสมหน่วยกิต    

 อาจารย์ ดร.ธัญญา  จันทร์ตรง  รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  ได้น าเสนอข้อมูลจากการ
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรในระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 
2566  มีหลักสูตรฝึกอบรมที่เสนอเพ่ือการรับรองสมรรถนะ โดยไม่เก็บสะสมหน่วยกิตที่ผ่านการพิจารณา และ
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จ านวน 3 หลักสูตร ดังนี้  

1) หลักสูตรสอนเสริมเพ่ิมเติมสาระการเรียนรู้สังคมศาสตร์ ในการสอบ A-Level   
ปีการศึกษา 2566 

2) หลักสูตรการพัฒนาทักษะการผลิตและแปรรูปเห็ด โดยใช้โรงเรือนอัจฉริยะเพ่ือ
บริหารการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ  

3) หลักสูตรการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการน้ า เพ่ือการเกษตรด้วยพลังงานทดแทน  

จึงน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพ่ือพิจารณา  รายละเอียดตามเอกสาร 
ประกอบการประชุม 

  (เอกสารแนบอ้างอิง  บันทึกข้อความ ที่ บว. 010/2566 ลงวันที่ 9  มกราคม  2566) 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ หลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือรองรับสมรรถนะโดยไม่เก็บสะสมหน่วยกิต จ านวน 3 หลักสูตร 
                 ตามเสนอ   

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพื่อระดมความคิด 

                  5.1  การพิจารณาการติดตามประเด็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล เรื่อง การพัฒนาศักยภาพ
คนตลอดช่วงชีวิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของคณะผู้ตรวจราชการ  

                          ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชัย ใจกล้า รองอธิการบดี ได้แจ้งว่าคณะผู้ตรวจราชการ ส านัก
นายกรัฐมนตรี  จะเข้าตรวจติดตามผลการด าเนินโครงการของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ตามยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ในประเด็นนโยบายส าคัญของ
รัฐบาล เรื่อง การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  โดยมหาวิทยาลัยจะต้อง
มีการจัดท าสรุปผลการด าเนินงานตามประเด็นการตรวจติดตาม เพ่ือน าเสนอคณะผู้ตรวจราชการ และต้องจัด
ส่งผลการด าเนินงานตามประเด็นการตรวจติดตามผลล่วงหน้า อย่างน้อย 10 วัน ก่อนวันมาตรวจราชการ  จึง
จะต้องขอความร่วมมือจากคณะ วิทยาลัย และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมจัดท าเป็น
ข้อมูลภาพรวมของมหาวิทยาลัยเสนอต่อคณะผู้ตรวจราชการตามระยะเวลาที่ก าหนดต่อไป  รายละเอียดข้อมูลที่
จะต้องจัดท ารายงาน  ตามเอกสารแนบประกอบการประชุม 
(เอกสารแนบอ้างอิง  แบบสรุปรายงานข้อมูลที่เป็นประเด็นการติดตามผลการด าเนินงาน ตามนโยบายส าคัญของ
รัฐบาล เรื่อง การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของคณะผู้ตรวจราชการ) 

ข้อเสนอแนะ   



 
 

๑๘ 

 

               อาจจัดท าเป็น Google Form  จัดส่งไปยังคณะ วิทยาลัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ข้อมูล 
และรวบรวมน ามาสรุปเป็นข้อมูลรายงานในภาพรวมมหาวิทยาลัย  

ที่ประชุม รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องอ่ืน ๆ   

                                    - ไม่มี  - 

เลิกประชุม  เวลา  13.15 น.  
 

 
          นางสาวพิณภัคธิมา  ใจเงิน 
   ผู้จดบันทึกการประชุม/พิมพ์รายงาน 

 

           
 นางสาวสินี  กะวิ 

   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 
 

 

 
 

 
 


